



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทำ"รพ.ต้นแบบ"รับผู้ประกันตน

สปส.ทุ่มงบฯ1.5พันล้านบาท พัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว ซึ่งเดิมคือโรงพยาบาลชลประทาน จัดทำเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่จะเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่สามารถรักษาได้ทุกโรค และเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะนั้น อีกประมาณ 1 สัปดาห์ จะคุยกับ สปส.ซึ่ง สปส.จะลงทุนสร้างอาคาร และซื้อเครื่องมือเพิ่มเติมให้กับทางโรงพยาบาล โดยใช้งบประมาณ 1,500 ล้านบาท เหตุที่ สปส.อยากให้ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ เพราะขนาดไม่ใหญ่ และไม่เล็กจนเกินไป อีกทั้ง เป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยเจตจำนงของหลวงพ่อบุญญานันทภิกขุ ตลอดจนเห็นว่าศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ มีคณะแพทยศาสตร์ มศว เข้ามาสนับสนุนดูแลด้านวิชาการ จะมีโอกาสเติบโต และเชื่อมั่นในการดูแลรักษาพยาบาล ซึ่งเหตุที่ สปส.ไม่เลือกโรงพยาบาลที่ใหญ่หลายๆ เพราะประชาชนเข้าไปใช้บริการต่อวันจำนวนมาก จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับโรงพยาบาลใหญ่ๆ เหล่านั้นอีก อย่างไรก็ตาม หากผู้ประกันสังคม ยังต้องการไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่ๆ เหล่านั้น ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ สปส.เพียงแต่ต้องการให้มีโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนโดยเฉพาะเท่านั้น

"เวลานี้คือหน้าไประดับหนึ่ง เหลือเพียงแต่คุยรายละเอียดเกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ สปส.จะใช้งบฯ 1,500 ล้านบาท ทำที่สุด ครุภัณฑ์ต่างๆ เครื่องมือทางการแพทย์ จะเป็นของ มศว หรือ สปส.หรือการสนับสนุนของ สปส.จะสนับสนุนในระยะยาวแค่ไหน รายละเอียดต้องคุยให้ชัดเจน นอกจากนี้ ต้องคุย และทำความเข้าใจสภาพแรงงาน คาดว่า สปส.จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยมีแนวโน้มสูงที่จะได้ข้อสรุป และร่วมลงนามในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทั้งนี้ แม้ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ จะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ แต่ยังรับคนไข้ทั่วไปด้วย เพราะการบริการคนในชุมชน และคนไข้ทั่วไปยังต้องทำอยู่" นายวิรุณกล่าว